

Số 1626 /TCT-DNNN

Hà nội, ngày 08 tháng 5 năm 2006

V/v: Cơ chế điều tiết lợi nhuận,
chi phí trong nội bộ Tổng công ty.

Ánh gửi: Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam.

Trả lời công văn số 449/XD ngày 30/3/2006 của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam về việc cơ chế điều tiết lợi nhuận, chi phí trong nội bộ Tổng công ty, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Để phù hợp với quy định hiện hành của Nhà nước và quy chế tài chính của Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam, Tổng cục thuế đồng ý cho Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam được thực hiện cơ chế sau:

1. Về thu nhập từ kinh doanh các mặt hàng dầu:

Tổng công ty Xăng dầu Việt nam phải tính toán cụ thể kế hoạch kinh doanh các mặt hàng dầu trong năm. Trường hợp Tổng công ty kinh doanh các mặt hàng dầu bị lỗ và được Nhà nước cấp bù lỗ tập trung tại Văn phòng Tổng công ty thì toàn bộ lợi nhuận (lãi hoặc lỗ) từ hoạt động kinh doanh các mặt hàng dầu phát sinh tại các Công ty, chi nhánh, xí nghiệp tạm thời chưa kê khai, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) mà điều về Tổng công ty để thực hiện cấp bù lỗ và kê khai, nộp thuế TNDN theo đúng chế độ quy định. Tổng công ty sẽ thực hiện điều tiết lãi, lỗ các mặt hàng dầu theo cơ chế điều chuyển lợi nhuận trước thuế trong nội bộ Tổng công ty.

2. Để bảo đảm hoạt động kinh doanh xăng dầu không bị lỗ đối với một số Công ty có địa bàn kinh doanh xa cảng đầu mối tiếp nhận hàng nhập khẩu, chi phí tạo nguồn cao; Tổng công ty được thực hiện phương án cấp bù chi phí cho Công ty theo cơ chế phát hành hoá đơn điều chỉnh giá giao nội bộ tương ứng với số lượng xăng dầu xuất bán nội bộ, cụ thể:

Căn cứ vào số lượng, doanh thu xăng dầu thực tế xuất bán theo giá giao nội bộ Tổng công ty; định kỳ (cuối mỗi tháng, quý), Bên bán lập biên bản xác định số tiền phải điều chỉnh qua giá giao nội bộ, tương ứng với số lượng xăng dầu đã xuất bán nội bộ trong kỳ để làm căn cứ lập hoá đơn điều chỉnh giảm doanh thu nội bộ, giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT).

Số tiền điều chỉnh qua giá giao nội bộ của số lượng xăng dầu đã bán được phát hành bổ sung thêm một hoá đơn tiếp theo của lần cuối cùng hoặc kỳ tiếp theo.

Trên hoá đơn điều chỉnh giá giao nội bộ của số lượng xăng dầu đã bán phải ghi đầy đủ số doanh thu giảm, số thuế GTGT giảm và kèm biên bản xác định số tiền điều chỉnh qua giá giao nội bộ (ghi rõ sê ri, số ngày các hoá đơn phải điều chỉnh).

Tổng cục Thuế trả lời đề Tổng công ty Xăng dầu biết và thực hiện. / *kt*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục thuế Hà Nội;
- Cục Tài chính doanh nghiệp;
- Lưu: VT, DNNN (2b).6

**KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Cúc